

Cấp mã số vùng trồng nông sản

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang trở thành xu hướng tất yếu, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản trong thị trường nội địa và được xem là "tấm vé" thông hành với những mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết, bắt buộc cho việc truy xuất nguồn gốc. Là một tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp tuy nhiên hiện nay tại Thái Bình vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào được cấp mã số cho vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.



70% rau của Thái Bình tiêu thụ ra tỉnh ngoài.

Mã số vùng trồng được hiểu là một chứng nhận mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất. Đối với từng thị trường khác nhau, các quy định liên quan đến cấp mã số vùng trồng có thể khác nhau nhưng mục tiêu chung của việc cấp, quản lý và giám sát vùng trồng đã được cấp mã số là để bảo đảm truy xuất được đến từng vườn trồng, cơ sở đóng gói về các loại sinh vật gây hại đã phát hiện trên vườn trồng, các biện pháp quản lý sinh vật gây hại được sử dụng, đặc biệt là ghi nhận các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời xây dựng cho tỉnh nhà những vùng sản xuất lúa gạo, rau màu, cây ăn quả có thể mạnh, đủ sức cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại, dù điều kiện xuất khẩu, việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là việc làm cần thiết.

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp nói chung, lĩnh vực trồng trọt nói riêng có bước phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, bảo đảm an ninh lương thực, từng bước đổi mới mô hình sản xuất. Tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh hiện có khoảng 93.000ha; trong đó, diện tích đất trồng lúa đạt trên



Là tỉnh có nhiều thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp nhưng Thái Bình chưa có doanh nghiệp, đơn vị nào được cấp mã số cho vùng trồng lúa, rau màu, cây ăn quả.

77.000ha/vụ, sản lượng lương thực vụ thóc đạt trên 1 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng của người dân trong tỉnh khoảng 35 - 40%, dư thừa khoảng 600.000 tấn/năm. Tổng diện tích đất trồng rau màu khoảng 68.000ha/năm, sản lượng 910.000 tấn/năm; tiêu thụ ra tỉnh ngoài khoảng 70% và một bộ phận nhỏ dành cho chế biến và xuất khẩu. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt trung bình đạt khoảng 160 triệu đồng, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Sản phẩm sản xuất ra còn phụ thuộc vào thị trường, chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng

trong nước. Thời gian qua, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã tham gia vào xuất khẩu lúa gạo nhưng đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân nào được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho vùng sản xuất lúa gạo, rau màu, cây gia vị, cây ăn quả nên chưa truy xuất được nguồn gốc và tạo ra thương hiệu hàng hóa của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình cho biết: Là một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo, mỗi năm An Đình liên kết với các HTX nông nghiệp sản xuất, thu mua hàng

ngành héc-ta lúa tại Thái Bình. Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp An Đình trúng thầu gói thầu xuất khẩu gạo sang Nhật Bản. Hướng tới các thị trường khó tính, vì vậy trong quá trình tổ chức sản xuất với HTX và nông dân trong tỉnh, chúng tôi luôn chú trọng thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất lúa gạo an toàn, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho con người, từ khâu gieo trồng (giống, làm đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) đến khâu thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch đều phải theo công nghệ tiên tiến nhất. Việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Theo tôi, đây không chỉ là đòi hỏi của xuất khẩu mà người tiêu dùng nội địa hiện nay cũng cần nguồn gốc rõ ràng khi chọn mua nông sản. Tuy nhiên, tại Thái Bình, doanh nghiệp chúng tôi hiện nay chưa được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Cũng giống như Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình, Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Khang Long mong muốn các địa phương liên kết sản xuất lúa gạo với Công ty sớm được cấp mã số vùng trồng để mở rộng thị trường cho sản phẩm gạo. Ông Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty cho biết: Là một trong những doanh nghiệp thu mua lúa tươi nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, mỗi năm Công ty thu mua cho nông dân khoảng 6.000 tấn lúa tươi phục vụ chế biến. Tuy thị trường của Công ty mới dừng lại tiêu thụ nội địa nhưng đã có nhiều đơn vị, đối tác yêu cầu mã số vùng trồng. Mong rằng trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp nhanh chóng triển khai việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thời gian tới, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá tiềm năng sản xuất lúa gạo và một số đối tượng cây trồng có lợi thế, có doanh nghiệp thu mua, chế biến để cấp mã số vùng trồng đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ đến các địa phương, cơ sở đóng gói, chế biến các điều kiện, quy trình, tiêu chuẩn sản xuất để cấp mã số vùng trồng; quy vùng sản xuất đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng cho một số cây trồng. Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật địa phương về các tiêu chí liên quan đến kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói để phục vụ cấp và quản lý mã số. Vận dụng cơ chế, chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trong việc cấp mã số vùng trồng với các dự án liên kết phù hợp nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký xin cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

NGÂN HUYỀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIỀN HẢI ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Xác định thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, thúc đẩy cán bộ, công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo, bảo đảm nâng suất lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tích cực tuyên truyền đến đoàn viên ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, phấn đấu vượt mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ông Ngô Văn Ngoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH HaHae cho biết: Công đoàn Công ty HaHae đã ký cam kết ngay trong tháng đầu năm hoàn thành danh ký các danh hiệu thi đua như "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" với mục tiêu nâng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tham gia với chủ sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các đơn hàng của Công ty ký kết với các đối tác trong quý I đã cơ bản hoàn thành và thực hiện đúng hợp đồng giao nhận hàng để ra. Lương của

công nhân khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Toyoda Gosei Thái Bình cho biết: Công ty Toyoda Gosei Thái Bình được thành lập năm 2019. Đến nay, Công ty có 1.390 đoàn viên. Quý I/2021, Công ty đã phát động phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao công suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất; vận động cán bộ, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực.

Ông Vũ Thái Học, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải có 165 công đoàn cơ sở với 9.170 đoàn viên. Trong thời gian qua, Liên đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Nhân dịp đón xuân Tân Sửu, Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, tạo điều kiện cho mọi gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động đều được đón Tết đầm ấm và hạnh phúc.

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức trao 500 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn khối doanh nghiệp tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp thường tế cho người lao động bình quân 2,5 triệu đồng/người. Đầu xuân Tân Sửu, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết thi đua giữa các công đoàn cơ sở, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân đầu năm, phấn đấu thực hiện kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý I/2021. Nổi bật là các phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả", "Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới"... Đến nay, toàn huyện có trên 96% công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc và công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc và công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các đợt kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động...

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền, thi đua lao động sản xuất tới các đoàn viên, người lao động cùng các chủ doanh nghiệp trên địa bàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm trong từng đơn vị.

MANH THẮNG



Công nhân Công ty TNHH HaHae tích cực thi đua lao động sản xuất.

AN VŨ ĐỒNG THUẬN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ TỪ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH ĐI CẦU NGHÌN

Là 1 trong 6 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ có tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đi qua, những ngày này, người dân xã An Vũ rất phấn khởi khi con đường mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án cơ bản đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ.

Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn qua địa bàn xã An Vũ dài 2,4km, 137 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, GPMB, trong đó 135 hộ đất nông nghiệp, diện tích trên 10,4ha và 67,5m² đất ở của 2 hộ gia đình, cá nhân. Ông Phạm Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định được tầm quan trọng của dự án, Đảng bộ, chính quyền xã An Vũ tập trung nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ làm công tác GPMB để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân để bà con tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB với phương châm "Dẫn dắt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đoạn qua địa bàn xã, địa phương cho thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án trên hệ thống loa phát thanh, tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn. UBND xã thành lập bộ tổ công tác kiểm đếm, tổ công tác dân vận tới tận nhà dân để

tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB. Đến nay, xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm đếm xong. Huyện đã ra thông báo thu hồi đất và hoàn thiện các thủ tục thu hồi. Dự kiến đầu tháng 4 sẽ chi trả tiền đền bù, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án.

Ông Trần Đình Ngọn, Trưởng thôn Vọng Lỗ cho biết: Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đi qua thôn Vọng Lỗ có 53 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án. Hầu hết bà con có đất thu hồi đều là đồng bào Công giáo. Ngay khi có thông tin về dự án, nhân dân trong thôn rất phấn khởi và đồng thuận. Cán bộ từ huyện, xã đã về tận thôn tuyên truyền, giải thích cơ chế,

chính sách khi nhà nước thu hồi đất. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu việc triển khai thực hiện dự án là chủ trương lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và địa phương; đồng thời, bảo đảm giải quyết hài hòa lợi ích của người dân nên đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, nhất là các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án. Đến nay, cơ bản các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ông Trương Công Điều, thôn Đại Điền chia sẻ: Thông qua dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, tôi thấy mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì người dân nên chúng tôi rất đồng thuận, ủng hộ. Thời gian qua, cán bộ dự án, huyện, xã có về thôn và họp với bà con nhân dân. Khi người dân thắc mắc

đều được giải đáp chu đáo, tận tâm, bà con rất phấn khởi. Đường làm trước khi thu hoạch lúa mà vẫn được đền bù tiền hoa màu thì chúng tôi rất phấn khởi. Gia đình chị Hòa Thị Nuờng, thôn Đại Điền có 2,3 sào ruộng trong diện thu hồi phục vụ tuyến đường, chị Nuờng cho biết: Người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi khi nhà nước triển khai thi công con đường này bởi người được hưởng lợi nhiều nhất chính là những người dân sinh sống gần tuyến đường.

Khi đường to, rộng thì tai nạn giao thông cũng sẽ giảm, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bà con sẽ yên tâm sản xuất, kinh doanh nên tôi nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mà nhà nước đã đề ra.

Để công tác GPMB dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đoạn qua địa bàn xã An Vũ bảo đảm đúng tiến độ, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã An Vũ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện về công tác đền bù GPMB. Chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt và phân ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; việc kiểm kê, áp giá chi trả đền bù thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật; đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

MINH NGUYỆT



Cán bộ xã, thôn gặp gỡ người dân tuyên truyền về dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn.